



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๓๐ , ๓๒ , ๓๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) โดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) และได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงสำรวจประกอบกับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ V. ๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบท้ายประกาศนี้

หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน ๑๕ วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสงบ หนึ่งมา)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่



ประกาศ เทศบาลตำบลคลองใหญ่



เรื่อง การตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.3) ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.3) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 จึงขอให้เจ้าของ / ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ หรือเพียง แสกน QR Code ที่แสดงด้านล่าง หากท่านตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.3) ไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่

☎ 074 - 601630 📠 074 - 601631 🌐 www.klongyai.go.th